

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
เลขรับ	1๕๕๖
วันที่	27 พ.ย. 2563
เวลา	1๕:๕๗ น.

กลุ่มงานพัฒนาระบบงานและพัฒนาบุคลากร	
เลขรับ	1๕๒1
วันที่	2 - ส.ค. 2563
เวลา	11-24 น.

ที่ สพร ๒๕๖๓/ว๓๖๘๙

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ สพร ๒๕๖๓/ว๑๒๓๔ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเปิดเผยยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (ระดับกระทรวง)
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่ สพร ๒๕๖๓/ว๑๒๓๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเปิดเผยยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (ระดับกรม)

ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลนั้น หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน และการให้บริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digitalization) ที่มีการเชื่อมโยงการทำงานและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างมั่นคงปลอดภัย ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งองค์ประกอบหรือปัจจัยพื้นฐานสำคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ คือ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ การให้บริการประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งมิติการกำหนดและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนการสร้างสรรคนวัตกรรมจากข้อมูล จากความสำคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๗ จึงบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผย ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการ และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้

จากความสำคัญดังกล่าวสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) หรือ ทีดีจีเอ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ซึ่งทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะความรู้ด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ จึงได้มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)” ขึ้น จำนวน ๒ รุ่น (รุ่นละ ๓๐ ท่าน) ระยะเวลาในการฝึกอบรมต่อรุ่นจำนวน ๒ วัน (รวมจำนวน ๑๒ ชั่วโมง) ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต ประตูนํ้า ได้แก่

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

ในการนี้ สพร. ...

ในการนี้ สพร. จึงขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว จำนวน ๒ ท่านต่อ ๑ หน่วยงาน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ หรือจนกว่าจะเต็มตามจำนวนที่กำหนด โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียงหน่วยงานละ ๑ รุ่นเท่านั้น กำหนดการจัดฝึกอบรม (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรมแต่อย่างใด (ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก) และจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาเองเพื่อใช้ในการเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วย สพร. ขอส่งสำเนาหนังสือเรื่องขอความอนุเคราะห์จัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเปิดเผยยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓) ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/14614> หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ นางสาวทักษิณา วงศ์ใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๐๗๙ ๗๒๐๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุพจน์ เชียรวุฒิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
มือถือ ๐๘ ๑๙๘๕ ๐๔๗๑ (ศิริพร)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ tdga-g@dga.or.th



(รายละเอียด)

เรียน เลขาธิการ กสม. เพื่อโปรดพิจารณา
และเห็นควรมอบ...**ศิริพร**...ดำเนินการ



(นางสาวจิราภรณ์ ทองคำวัฒนะ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

30 ๗๕ ๒. 2563

มอบกลุ่มงานพัฒนาระบบงาน
และพัฒนาบุคลากร



(นางสาวจิราภรณ์ ทองคำวัฒนะ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๒1 S.ป. 2563

มอบ สบก. ดำเนินการ



(นายบุญเกียรติ สมนึก)

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

- 1 S.ป. 2563